



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คนเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนหมอ

ข่าววันที่ 21 เมษายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ



กสพท.เผยเด็กสละสิทธิ์ "รับตรงแพทย์"เพียบ เหตุแค่อยากพิสูจน์ฝีมือ ชี้เป็นสิทธิ์ของคนมีทางเลือก เดือนสติพ่อแม่อย่าบังคับลูก "มศว" ระบุผลติดตามพฤติกรรมของเด็กที่จำใจเรียนไม่มีความสุข-ศักยภาพงานต่ำ ด้าน "น้องนุกนิก"ที่ 1 แพทย์จุฬาฯ ยังขี้ใจเลือกทุน กทช.เรียนวิศวะถนัดกว่า

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.51 ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.จำนวนมาก จนทำให้ต้องมีการเรียกสำรองถึง 2 รอบว่า หากพิจารณาตัวเลขผู้สละสิทธิ์ไม่มากนัก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่จะมีการสละสิทธิ์เพราะได้ในสิ่งที่ดีกว่า แต่เด็กที่ กสพท.ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดี เรายังได้เด็กเก่งที่เป็นหัวกะทิอยู่ และต้องการมาเรียนแพทย์จริงๆ ทั้งนี้การที่เด็กสละสิทธิ์มาก ไม่ได้ทำให้เป้าการรับของ กสพท.ลดลง เพราะเราสามารถคัดเลือกเด็กมาเพิ่มได้ ซึ่งมีจำนวนมากพอแล้ว และระหว่างนี้ได้ส่งรายชื่อของเด็กที่ติด กสพท.ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัดสิทธิ์ เพื่อคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ปีการศึกษา 2551 แล้วเช่นกัน

"มีการพูดคุยกันถึงเหตุผลการสละสิทธิ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าสนามสอบ กสพท.เป็น

สนามทดสอบฝีมือตัวเองว่าอยู่ตรงจุดไหนของประเทศ ซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วย ถ้าเด็กคนนั้นต้องการที่จะรู้จริงๆ ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน เพื่อจะไปได้ฝึกฝนให้มากขึ้น และเรื่องการสละสิทธิ์เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ที่จะไปจำกัดไม่ได้ หรือแม้แต่บางคนที่ไม่สละสิทธิ์แล้วยังไปรับทุนเรียนต่อที่อื่นนั้น ก็ถือเป็นสิทธิ์ และเป็นเรื่องปกติของคนที่มีทางเลือก ขณะที่สถาบันต่างๆ ก็อยากได้คนเก่ง”

เลขาธิการ กสพท.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ฝากถึงนักเรียนที่พลาดโอกาสจาก กสพท. ยังมีทางเลือกอื่น และไม่อยากให้ไปโทษว่าที่ตัวเองไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นไม่ยอมสละสิทธิ์ แต่ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าที่ ไม่ได้เป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

ขณะที่ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เด็กที่สละสิทธิ์เข้าแพทย์ส่วนหนึ่ง มาจากพ่อแม่บังคับให้มาสอบ แต่พอถึงเวลาก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่ก็มีเด็กบางคนที่ต้องมาเรียนแพทย์เพราะพ่อแม่อยากให้เรียนทั้งที่ไม่ชอบอย่างไรก็ดี แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่จากการติดตามเด็กกลุ่มนี้พบว่า ไม่มีความสุขกับการเรียน บางคนใช้เวลาเรียน 7-8 ปี และเมื่อจบไปทำงานก็ทำงานไม่เต็มที่ ซึ่งเราเป็นห่วงเพราะการทำงานจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และมีความสุขที่จะช่วยเหลือสังคม ดังนั้นฝากพ่อแม่อย่าบังคับลูก และเด็กเองไม่จำเป็นต้องเรียนหมอเท่านั้น ยังมีอาชีพอื่นๆ ให้ทำและเกิดประโยชน์กับประเทศอีกมาก จึงอยากให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และถนัดจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์แท้จริง

ด้าน น.ส.ธัญชนก อีร์รัตน์กุล นัองนุภนิก ซึ่งทำคะแนนเป็นที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจที่จะเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือจะรับทุนการศึกษา ของสำนักงานกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ที่ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้ทุนถึงปริญญาเอก แต่ภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้จะต้องตัดสินใจได้แล้ว และเท่าที่ดูแนวโน้มคงจะเลือกรับทุน กทช.เพราะชอบและถนัดวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากกว่าจะไปเรียนแพทย์

“ที่เลือกแพทย์ก่อนเพราะใจชอบแพทย์ และยังไม่รู้ว่าจะได้ทุน กทช. และเมื่อได้ทุน กทช.คิดว่าเรียนในสิ่งที่ชอบและถนัดกว่าจะเป็นผลดีอย่างไรก็ตามเมื่อตัดสินใจเลือก กทช. จะสละสิทธิ์จะแพทย์จุฬาฯ ทันที เพื่อให้คนอื่นที่ต้องการเรียนแพทย์จริงๆ ได้เข้ามาเรียน และคิดว่าไม่ช้าเกินไป เพราะยังไม่เปิดเรียน”